

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รายตัวชี้วัด)

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

ตัวชี้วัดที่ ๑ : ระดับของความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายชานน วาสิกศิริ

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

๑. นางสาวนภัสวรรณ ภูเจริญ
รจน.ผอ.กปพ.
๒. นางสาวอัญญรัตน์ อภิบาลศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นายชนะโชติ สมรรถไธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันท์มิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๕. นายภาคภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ : ๐๒ ๒๒๖ ๖๐๒๙

คำอธิบาย : จากนโยบายของรัฐบาลและแผนแม่บทของประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า **“ประชาชนมีรากฐานการดำรงชีวิตและพัฒนาสู่อนาคตได้อย่างมั่นคงและสมดุล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”** โดยมีเป้าประสงค์ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได้เศรษฐกิจฐานรากทรัพยากรธรรมชาติได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพได้รับการพัฒนา ประชาชนในชาติมีความหวงแหนธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ และเกิดความสามัคคีขึ้นในสังคม และมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชน จึงได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้บรรเทาเบาบางและหมดสิ้นไป เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดสำรวจปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ โดยให้มี การประชาคมเพื่อร่วมกันคิดหาวิธีการและแนวทางในการตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหา และมุ่งเน้นให้ประชาชน ในพื้นที่ร่วมลงแรงในการดำเนินกิจกรรม โดยไม่เป็นการจ้างเหมาไม่มีค่าจ้างแรงงาน ยกเว้นกรณีที่กิจกรรมในโครงการเกินศักยภาพแรงงานของประชาชน ให้มีช้อยยกเว้นการใช้เครื่องจักรได้ โดยให้จังหวัด อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เลี้ยงเพื่อจัดทำโครงการโดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของทุกพระองค์ดำเนินการโดยใช้หลักการทรงงาน ๒๓ ข้อ หลักการองค์ความรู้ ๖ มิติ (ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อมและ พลังงานทดแทน) และหลักการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา) และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ (ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหา) ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ คือ

- (๑) การพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และแก้ไขปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน เช่น การสร้างฝายขนาดเล็ก ฝายอนุรักษ์ บ่อพวง แก้มลิง หลุมขมครก ฯลฯ
- (๒) การสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มหรือใช้กลุ่มที่ได้มีการจัดตั้งอยู่เดิมเป็นต้นแบบในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและการร่วมกันทำกิจกรรมโดยนำวัสดุที่มีจำนวนมากในท้องถิ่น วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือผักตบชวาซึ่งเป็นวัชพืชในพื้นที่มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือมาแปรรูปผลิตเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อจำหน่าย และอาจมีการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไปสู่การเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้า OTOP ในอนาคต ลดปริมาณขยะปัญหาหมอกภาวะ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนอีกด้วย

เหตุผล :

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๑	๒	๓	๔	๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนน ที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ระดับของความสำเร็จของการขับเคลื่อน โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕	ระดับ ๓	๓	๐.๔๕๐๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน
๑	จังหวัดใช้กลไกศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และอำเภอในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและการนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
๒	จังหวัดเสนอโครงการการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๓	กระทรวงมหาดไทยพิจารณาถ่วงน้ำหนักโครงการที่จังหวัดเสนอ และอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ จังหวัดดำเนินโครงการ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มท. ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแล้ว จำนวน ๔๗ จังหวัด เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ และโครงการสร้างงานสร้าง อาชีพฯ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวม ๖๖ โครงการ รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๐,๕๐๗,๐๘๐บาท

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน -

หลักฐานอ้างอิง: